

Mua vé số Vietlott qua tài khoản VPBank nhiều vận may đang chờ đón

14:00 12/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

VPBank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất (tính tới tháng 09/2023) trở thành đơn vị có thể bán vé trực tiếp cho người chơi ngay trên ứng dụng của ngân hàng.

Sau gần 3 năm cung cấp nền tảng thanh toán và gần nửa năm kết nối trực tiếp với nền tảng hỗ trợ mua vé xổ số tự chọn của Vietlott qua kênh điện thoại (Vietlott SMS), đã có hơn 1,1 triệu vé Vietlott được mua và thanh toán trực tiếp từ các tài khoản VPBank. Tổng số tiền mà Vietlott đã trả thưởng cho các chủ tài khoản VPBank lên tới hơn 8,5 tỷ đồng.

Theo đại diện VPBank, trong gần 3 năm qua, tỷ lệ vé trúng thưởng Vietlott của các chủ tài khoản VPBank đạt gần 47%, với hơn 500 nghìn vé trúng thưởng ở nhiều hạng giải thưởng khác nhau, điều đó có nghĩa là cứ hơn 2 vé được mua từ tài khoản VPBank thì sẽ có 1 vé trúng thưởng. Trong đó, số vé trúng giải trên 10 triệu đồng đạt hơn 200 nghìn vé, chiếm 38,68% số vé trúng thưởng.

The advertisement features a dark green background with a bokeh effect. In the top left corner is the VPBank logo, and in the top right corner is the Vietlott logo with the tagline "Cơ hội để tốt hơn". The central text, in large, glowing green letters, reads "MUA VÉ VIETLOTT TRÊN VPBANK NEO VẬN MAY CHỜ ĐÓN". Below this text is a yellow button with the text "TÌM HIỂU NGAY". On the right side, a hand is shown holding a smartphone displaying the VPBank NEO app interface. The phone screen shows a green background with a white circle containing the letters "VP" and a "MUA VÉ" button. Below the phone, there are several stacks of gold coins and loose coins scattered around.

Mua vé số Vietlott qua tài khoản VPBank nhiều vận may đang chờ đón.

Từ khi Vietlott SMS ra đời, người chơi xổ số đã có thêm một kênh giải trí an toàn và tiện lợi, dễ dàng tiếp cận hơn với cơ hội trúng các giải thưởng lớn lên tới con số cả trăm tỷ đồng. “Từ hai năm nay tôi có thói quen mua Vietlott với nền tảng hỗ trợ Vietlott SMS. Không biết người khác thấy thế nào chứ tôi nghĩ là chơi xổ số thì cần nhất là may mắn thôi, chứ làm sao có thể tính toán được bộ số nào sẽ trúng thưởng. Từ tháng 7/2023 đến giờ, tôi toàn vào ứng dụng VPBank NEO để mua vì thấy rất tiện và có vẻ may mắn hơn. Dù chỉ xác định đây là vui chơi có thưởng thôi, nhưng trong 2 năm vừa rồi tôi đã trúng khoảng năm mấy triệu rồi đấy”, anh Trần M. H tại Hà Nội hào hứng chia sẻ.

Theo đại diện Vietlott, VPBank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất (tính tới tháng 09/2023) có thể bán vé trực tiếp cho người chơi ngay trên ứng dụng của ngân hàng. Khách hàng mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott qua VPBank hoàn toàn không mất thêm bất cứ khoản phí nào. Các vé trúng thưởng không phát sinh thuế thu nhập cá nhân đều được chuyển khoản nguyên giá trị và ngay lập tức về tài khoản dự thưởng của khách hàng tại VPBank. “Các ứng dụng trực tuyến như VPBank NEO giúp chúng tôi mở rộng kênh phân phối và minh bạch trong quá trình trả thưởng, khiến khách hàng rất hài lòng”, đại diện Vietlott cho biết thêm.



Theo tìm hiểu trên website của ngân hàng này, việc mua vé Vietlott trên ứng dụng VPBank NEO khá đơn giản.

Chỉ mất 30 giây thực hiện 03 bước đơn giản để mua vé số Vietlott ngay trên ứng dụng VPBank NEO:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VPBank NEO

Bước 2: Tại biểu tượng ? ở góc trên bên phải trang chủ, gõ "Vietlott"

Bước 3: Đăng nhập vào Vietlott SMS

Cách truy cập nhanh Vietlott SMS ngay từ trang chủ:

Chọn "Xem tất cả" trên trang chủ => Nhấn "Thiết lập" => Tìm "Mua Vietlott SMS" ở mục "Thanh toán" và thêm.

Thông tin chi tiết về việc mua vé dự thưởng và nhận thưởng Vietlott trên VPBank NEO có thể xem tại đây.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/mua-ve-so-vietlott-qua-tai-khoan-vpbank-nhieu-van-may-dang-cho-don>